

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2549 ปีที่ 16 ฉบับที่ 5620

เขียงของเลิกล่าปลาน้ำจืดในหลวง



เลิกล่าปลาน้ำจืด- พิธีบวงสรวงปลาน้ำจืดที่บ้านหาดไคร้ อ.เขียงของ จ.เขียงราย โดยทางสมาชิกชมรมปลาน้ำจืด พร้อมใจประกาศเลิกล่าเพื่อถวายในหลวง พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ในการจับให้แก่นางเดือนใจ ดีเทศน์ อดีตส.ว.เขียงราย ในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาน้ำจืด เมื่อวันที่ 18 เม.ย.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 เม.ย. ที่บริเวณลานหน้าวัดหาดไคร้ ต.เวียง อ.เขียงของ จ.เขียงราย ได้มีพิธีบวงสรวงปลาน้ำจืด โดยมี นายวรชัย อุดมชัย รอง.ผวจ.เขียงราย พร้อมด้วย นางเดือนใจ ดีเทศน์ อดีตส.ว.เขียงราย และนายบัวสอน ประชามอญ ส.ส.พรรคไทยรักไทย เขต 8 เขียงราย มาร่วมงาน โดยพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาน้ำจืดแม่น้ำโขง ทางชมรมปลาน้ำจืดเขียงของ ได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการขอขมาเทพเจ้าปลาน้ำจืด ก่อนที่จะมีการล่าปลาน้ำจืด ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน

ด้านนายพุ่ม บุญหนัก ประธานชมรมปลาน้ำจืดเขียงของทางชมรมได้ปรึกษาหารือกันแล้วว่า ต่อจากนี้ไปจะเลิกล่าปลาน้ำจืดแม่น้ำโขง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์ ในนามชมรมบ้านหาดไคร้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อต้องการให้ปลาน้ำจืดในแม่น้ำโขงได้อยู่อย่างสงบไม่มีใครมารบกวน เพราะปลาน้ำจืดถือว่าเป็นปลาที่ไม่มีเกล็ดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และสามารถจับได้ทีเดียวคือ บ้านหาดไคร้ อ.เขียงของ เท่านั้น ความเชื่อของคนโบราณบอกว่า ปลาน้ำจืดคือเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำโขง ทางชมรมปลาน้ำจืดเขียงของ จึงต้องการที่จะ

อนุรักษ์ปลาน้ำจืดแม่น้ำโขงไว้ให้อยู่คู่แม่น้ำโขงต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน

นอกจากนี้ทางสมาชิกชมรมปลาน้ำจืดจำนวน 69 คน ได้นำอวนล่าปลาน้ำจืด หรือ "มอง" มามอบให้แก่ นางเดือนใจ ดีเทศน์ อดีตส.ว.เขียงราย โดยทางชมรมปลาน้ำจืดได้รับการช่วยเหลือค่าอวนจับปลาน้ำจืดจำนวน 1.3 ล้านบาท จากสหภาพอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสากล หรือ ไอ ยู ซี เอ็น (IUCN) และมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ราษฎรผู้มีอาชีพจับปลาน้ำจืดเรียบร้อยแล้ว เลิกจับปลาน้ำจืดในแม่น้ำโขงบริเวณหาดไคร้ ตั้งแต่บัดนี้

สำหรับพิธีบวงสรวงปลาน้ำจืดนั้น ทางชมรมจะจัดเหมือนเดิมต่อไป ไม่หยุด เพื่อเป็นการรำลึกถึงเทพเจ้าปลาน้ำจืดแม่น้ำโขง และส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.เขียงของ

รายงานข่าวแจ้งว่า พิธีบวงสรวงปลาน้ำจืดในวันนี้ ได้มีการสาธิตการล่าปลาน้ำจืดในอดีต ที่พรานปลาน้ำจืดขึ้นหอดูปลา จากนั้นก็ออกเรือไปล่าปลาน้ำจืด และจัดนิทรรศการความเป็นมาของการล่าปลาน้ำจืด อุปกรณ์การล่าปลาน้ำจืด อาหารจากแม่น้ำโขง รวมทั้งรูปภาพการล่าปลาน้ำจืดเมื่อครั้งอดีตมาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวชม โดยมีประชาชน นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาร่วมงานอย่างคับคั่ง

หน้า 16